



**กลุ่มจีเอสเอรอง  
'อินเดีย-ปากีสถาน-อียู'**  
ยุติอุดหนุนส่งออกน้ำตาล  
ตามข้อตกลง  
ดับเบิลยูทีโอ **หน้า 6**

# กลุ่มจีเอสเอ รอง 'อินเดีย-ปากีสถาน-อียู' ยุติอุดหนุนส่งออกน้ำตาลตามข้อตกลงดับเบิลยูทีโอ



วีรชัย



วินูลย์ พานิตวงศ์

**กลุ่มพันธมิตร**เพื่อการปฏิรูปการค้าน้ำตาลโลก (Global Sugar Alliance:GSA) ออกโรงเรียกร้องให้อินเดีย ปากีสถานและสหภาพยุโรปปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ดับเบิลยูทีโอ เพื่อยุติการดำเนินการใดๆ อันเป็นการบิดเบือนตลาดน้ำตาลโลก ที่ก่อนหน้านี้ไทยถูกบราซิลฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าได้รับการอุดหนุนจากรัฐจนนำมาสู่การลดตัวราคาน้ำตาล พร้อมผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

วินูลย์ พานิตวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เผยระหว่างการแถลงข่าวจัดงาน "Thai Sugar Dinner และ Thai Sugar Conference 2018" ถึงกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน้ำตาลโลก (Global Sugar Alliance:GSA) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดีย ปากีสถานและสหภาพยุโรปยุติการใช้กลไกในการสนับสนุนการส่งออกน้ำตาลและขอให้ประเทศทั้งสองปฏิบัติตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เพื่อยุติการอุดหนุนการส่งออก

น้ำตาลในการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มหานครวิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยระบุว่าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการค้าขององค์การการค้าโลก กรุงไนโรบี เพื่อยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกโดยกลุ่มจีเอสเอ จึงเรียกร้องนายกรัฐมนตรีของปากีสถานและอินเดียพิจารณาดำเนินการข้อตกลงเพื่อยุติการบิดเบือนทางการค้าที่สนับสนุนโดยรัฐ

โดยปากีสถานนั้นในปี 2016/17 เป็นประเทศผู้บริโภคน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับ 8 ของโลก หรือ 5.5 ล้านตันต่อปีและเป็นผู้ผลิตน้ำตาลเป็นอันดับ 7 ของโลก ซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าปากีสถานจะผลิตน้ำตาลได้ 7.5 เมตริกตันในปี 2017/18 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2016-17

ในขณะที่อินเดียในปี 2016/17 เป็นประเทศผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของโลกประมาณ



26.7 ล้านตันต่อปี และเป็นผู้ผลิตอันดับสองของโลกรองจากบราซิล แต่รายงานล่าสุดระบุว่าในปี 2017/18 อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 31.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปี 2016/17 โดยรัฐบาลอินเดียประกาศกำหนดให้โรงงานน้ำตาลส่งออกน้ำตาลจำนวน 2 ล้านตันเพื่อลดปริมาณคงเหลือและสนับสนุนราคาน้ำตาลในประเทศ โดยมีมาตรการอุดหนุนประมาณ 0.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันอ้อย หรือ 237 ล้านดอลลาร์ต่อปริมาณอ้อย 280 ล้านตัน

วิบูลย์ เผยต่อว่า ส่วนสหภาพยุโรปนั้นในปี 2016/17 เป็นผู้บริโภคน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลก ประมาณ 18.5 ล้านตันต่อปีและเป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ของโลก ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการสหภาพยุโรป (อียู) มีการกำหนดปริมาณการผลิตน้ำตาลที่ 20.9 ล้านตันในปี 2017/18 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2016/17 ซึ่งในเวลาเพียง 1 ปีได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้นำเข้าเข้ามาเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โดยอียูได้ยกเลิกระบบโควตาผลิตน้ำตาลภายในกลุ่มเมื่อเดือนตุลาคม 2560 แต่ยังคงมาตรการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนทางการค้าในรูปแบบ Direct Payment Subsidies

ขณะที่ Warren Males เลขาธิการกลุ่มจีเอสเอ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของสมาคมผู้ปลูกอ้อยออสเตรเลีย ยืนยันว่าน้ำตาลส่งออกจำนวนมากที่ได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลปากีสถานและการอุดหนุนจากรัฐบาลอินเดียส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลงประมาณร้อยละ 20 ในปี 2561 ผู้ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่โครงการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปถูกนำไปสู่การตัดสินขององค์การการค้าโลกให้ยุติการอุดหนุนดังกล่าวเมื่อ 10 ปีที่แล้ว

โดยน้ำตาลที่ได้รับการอุดหนุนจากปากีสถานได้ส่งออกสู่ตลาดโลกและจากการคาดการณ์ว่าน้ำตาลอีกเป็นจำนวนมากที่อินเดียจะให้การอุดหนุนการส่งออกส่งผลให้ราคาคาดโลกเกิดความผันผวนและลดลงต่ำกว่าระดับต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตน้ำตาลทรายดิบและอ้อยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

“สมาชิกกลุ่มจีเอสเอขอให้อินเดียและปากีสถานดำเนินการปฏิรูประบบน้ำตาลครั้งใหญ่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องยุติการบิดเบือนตลาดและการช่วยเหลือโดยรัฐแก่การผลิตอ้อยและน้ำตาลนั้นเป็นอันตรายต่อความอยู่รอดและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศดังกล่าวในระยะยาว และยิ่งเรียกร้องให้อียูปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ดับเบิลยูทีโอ และขอให้เลิกการอุดหนุนผลิตและส่งออกน้ำตาลส่วนเกิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาคาดโลก” เลขาธิการกลุ่มจีเอสเอ กล่าวเรียกร้องในที่ประชุมวันนี้

เช่นเดียวกับผู้อำนวยการสมาคมผู้ผลิต

น้ำตาลและเอทานอล (UNICA) ของบราซิล อย่าง Eduardo de Sousa ที่มองว่าการอุดหนุน การส่งออกน้ำตาลจะต้องยกเลิกในทันทีและกลุ่ม จีเอสเอจะติดตามอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนให้ รัฐบาลเพื่อดำเนินการตามที่เป็นในขั้นตอน ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศเหล่านี้จะปฏิบัติ ตามกฎกติกาขององค์การการค้าโลก

“ขณะนี้มักกฎหมายด้านการค้าของเรากำลัง ตรวจสอบติดตามระดับการอุดหนุนภายในและการ ส่งออกที่ขัดต่อข้อตกลงดับเบิลยูทีโอของประเทศ เหล่านี้และตลาดน้ำตาลโลกได้รับผลกระทบจาก มาตรการบิดเบือนทางการค้าเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มจีเอสเอได้เคยแสดงความกังวลต่อ การอุดหนุนดังกล่าวมาโดยตลอด” ผู้อำนวยการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและเอทานอลบราซิลกล่าว ย้ำทิ้งท้าย

อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2559 ประเทศไทยได้ถูก บราซิลยื่นฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก กรณี ไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลจนกระทบต่อ อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายโลก ต่อมาไทยส่งผู้แทน ไปเจรจากรณีข้อสรุปในการปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลใหม่ไปสู่การลอยตัว โดยไม่มีการอุดหนุนจากรัฐ พร้อมผลักดันให้ร่าง พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ ทำให้บราซิลพอใจและถอนฟ้องในที่สุด

● สุรัตน์ อัดตะ ●

[www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net)